



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
เรื่อง การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์อันเป็น โรงเรียน ที่ดิน ป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ตามกฎหมายซึ่งเงินค่าภาษีที่ท่านชำระให้ อบต. มิได้สูญเปล่า แต่จะย้อนมาอำนวยความสะดวกสุขให้ท่านในด้านการบริการ และสิ่งสาธารณูปโภคอันจะก่อให้เกิดความเจริญของท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาประเทศยิ่งขึ้น

เพื่อความสะดวกของท่าน ในการชำระภาษีและตัดค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดจากค่าปรับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงขอท่านได้โปรดดำเนินการตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

**๑.ภาษีป้าย**

เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ

กิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**อัตราภาษีป้าย**

- ๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา ๓ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา ๒๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ๓) ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมิภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
- ๔) ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท

**บทกำหนดโทษ**

ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึง ห้าหมื่นบาท จำคุกไม่เกินหกเดือน ถึง หนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

## ๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต้องใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเว้นแต่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา (ต่างกับที่อยู่อาศัย) และซึ่งมิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม (ค้าขาย) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และชำระค่าภาษีภายใน ๓๐ วัน นับจากวันได้รับการแจ้งประเมินค่าภาษี

### บทกำหนดโทษ

ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถ้วน ถึง ห้าร้อยบาท จำคุกหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

### ๓.ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินไม่ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ทั้งนี้ให้ชำระภายในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

### บทกำหนดโทษ

ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึง สองพันบาท จำคุกหนึ่งเดือน ถึง หกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

### ๔.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่าย

อาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร , ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ , ค่าธรรมเนียมตลาด มีอายุ ๑ ปี ในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

### บทกำหนดโทษ

หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ยี่สิบ

หรือถูกยกเลิกกิจการประกอบกิจการ ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

กรณีที่ตั้งป้ายใหม่ ยื่นแบบแสดงรายการภายใน ๑๕ วันท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการแห่งทรัพย์สินขอติดต่ได้ที่ ส่วนการคลัง อบต. นาพันสาม โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒๕๙- ๘๑๗๗ ได้ในวันเวลาราชการ อบต. นาพันสาม หวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นที่แล้วมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม